

อนามัยโลกยังไม่เพิ่มระดับเตือนภัย-กรีซพบผู้ติดเชื้อรายแรก (19/5/2552)

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 19 พฤษภาคม 2552 05:03 น.

เอเอฟพี/เอเจนซี - องค์การอนามัยโลก (WHO) ยืนยันยังไม่เพิ่มระดับเตือนภัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สู่ระดับ 6 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด แม้จำนวนผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่กรีซ กลายเป็นประเทศล่าสุดที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสเอช1เอ็น1

มาร์กาเรต ซาน ผู้อำนวยการใหญ่ WHO บอกกับสมาชิก ณ ที่ประชุมพิเศษว่าด้วยไวรัส เอ (เอช1เอ็น1) ณ การประชุมใหญ่ประจำปีขององค์การอนามัยโลก ซึ่งเปิดขึ้นวันจันทร์ (18) ที่นครเจนีวา ว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับ "ความสงบก่อนพายุร้าย" แต่ปฏิเสธที่ปรับระดับเตือนภัยสู่ขั้นสูงสุด

"เรายังคงระดับ 5" เธอก้าว ตามหลังข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าองค์การอนามัยโลกอาจจะประกาศเพิ่มระดับเตือนภัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สู่ระดับ 6 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว จนต้องปิดโรงเรียนมากกว่า 2,000 แห่งและมีผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ในนครนิวยอร์กเสียชีวิตเพราะไวรัสร้ายนี้

ทั้งนี้สิ่งที่ระดับ 6 แตกต่างไปจากระดับ 5 ก็คือการแพร่เชื้อในชุมชนชนิดที่ดำเนินไปอย่างยั่งยืนได้ปรากฏขึ้นในภูมิภาคที่สองแล้ว นอกเหนือจากภูมิภาคแรกที่ระบาด ซึ่งในกรณีนี้ได้แก่อเมริกาเหนือ

ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในเอเชีย ทางกรมสั่งปิดโรงเรียนกว่า 2,000 แห่ง เมื่อวันจันทร์ (18) หลังผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเขตตัวเมืองของโกเบ และโอซากา จนทำให้มียอดผู้ติดเชื้อถึง 135 รายแล้ว และมีแนวโน้มที่จะพบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันโรคติดเชื้อแห่งชาติของญี่ปุ่นระบุว่าอาจพบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในญี่ปุ่นถึง 1,000 ราย ในระยะเวลาอันใกล้นี้ เพราะไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเช่นญี่ปุ่น และการที่ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อซึ่งไม่เคยเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดมาก่อน ทำให้คาดกันว่าองค์การอนามัยโลกอาจต้องประกาศเพิ่มระดับเตือนภัยจากระดับ 5 เป็นระดับ 6 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเร็ว ๆ นี้

"เราไม่ทราบว่าจะใช้เวลานี้จะยาวนานแค่ไหนหากว่านี่มันคือความสงบก่อนหน้าพายุร้าย" ซาน บอกกับที่ประชุมประจำปีขององค์การอนามัยโลก พร้อมระบุว่ายังมีมูลเหตุที่ก่อความกังวลว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้จะมีปฏิกิริยากับเชื้อไวรัสอื่นๆด้วย"

มาร์กาเรต ซาน ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ซึ่งมีอำนาจที่จะประกาศเพิ่มระดับเตือนภัย ภายหลังจากหารือกับ คณะนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ กล่าวในการประชุมที่เจนีวาเมื่อวันจันทร์ (18) ว่า มีแรงกดดันอย่างมากให้เพิ่มระดับเตือนภัยสู่ขั้นสูงสุด แต่เธอก้าวว่ายังต้องรอข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสตัวนี้เพิ่มเติม

มีผู้ติดเชื้อไวรัสเอช1เอ็น1 มากกว่า 8,800 รายใน 40 ประเทศและเสียชีวิตมากกว่า 70 คน นับตั้งแต่การปรากฏตัวครั้งแรกของไวรัสชนิดนี้ในเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาเมื่อ 1 เดือนก่อน

ที่ประเทศกรีซ โฆษกกระทรวงสาธารณสุขระบุเมื่อวันจันทร์ (18) ว่าจากผลตรวจในเบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009 แล้ว 1 ราย

"ผลตรวจเบื้องต้นพบว่าในกรีซมีเชื้อไขหวัดใหญ่" โฆษกกระทรวงสาธารณสุขระบุ "คาดว่าจะสามารถยืนยันจากผลตรวจครั้งที่ 2 ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า" พร้อมระบุว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชาวกรีซเพิ่งเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา และเวลานี้ยังรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขกรีซ กล่าวว่าประเทศของพวกเขา มีสต็อกยามิฟลูและยาต้านไวรัสอื่นๆเพียงพอสำหรับรักษาพลเมืองได้ 12 เพอร์เซ็นต์จากประชากรทั้งหมด 11 ล้านคน และโรงพยาบาล 2 แห่งในเอเธนส์ มีเครื่องมือรักษาคนไข้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอช1เอ็น1

ด้านสหรัฐเมื่อวันจันทร์(18) รายงานพบผู้ติดเชื้อไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อีกกว่า 400 คน ทำให้ยอดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 5,123 ราย จาก 47 รัฐทั่วประเทศ

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ในนครนิวยอร์ก ซึ่งปิดโรงเรียนไปแล้ว 6 แห่ง ได้รายงานว่าจะต้องออกคำสั่งปิดเพิ่มอีกอย่างน้อย 5 แห่ง หลังจากการเสียชีวิตของ มิตเชลล์ ไวเนอร์ วัย 55 ปี ซึ่งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมต้นแห่งหนึ่งในย่านควีนส์ที่ล้มป่วยมานานเกือบ 1 สัปดาห์

Source: <http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9520000055696>
